



นายแพทย์รุ่งเรือง กิจผาติ

อธิบดีกรมวิทยาศาสตร์บริการ

ตามประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่องแต่งตั้งข้าราชการพลเรือนสามัญ มีพระบรมราชโองการโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ นายรุ่งเรือง กิจผาติ ข้าราชการพลเรือนสามัญ พ้นจากตำแหน่ง นายแพทย์ทรงคุณวุฒิ (ด้านเวชกรรมป้องกัน) กลุ่มที่ปรึกษาระดับกระทรวง สำนักงานปลัดกระทรวง กระทรวงสาธารณสุข และแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่ง อธิบดีกรมวิทยาศาสตร์บริการ (วศ.) กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (อว.) ตั้งแต่วันที่ 24 มกราคม 2567 People in Focus ฉบับนี้ จึงขอพาทูทุกท่านมาทำความรู้จักกับนายแพทย์รุ่งเรือง กิจผาติ เกี่ยวกับประวัติด้านการศึกษา การทำงาน และผลงานที่โดดเด่นพอสังเขป ดังนี้

ประวัติด้านการศึกษา

นายแพทย์ รุ่งเรือง กิจผาติ เข้าศึกษาคณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ จบการศึกษาแพทยศาสตรบัณฑิต เมื่อปี พ.ศ. 2537 ระหว่างเป็นนักศึกษาแพทย์ได้รับรางวัลนักศึกษาแพทย์ดีเด่น และรางวัลนักศึกษาตัวอย่างด้านบำเพ็ญประโยชน์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ และปี พ.ศ. 2541 เข้าศึกษาต่อแพทย์เฉพาะทางด้านเวชศาสตร์ป้องกัน (ระบาดวิทยา) หลักสูตร International Field Epidemiology Training Program with the Collaboration of Ministry of Public Health, Thailand, WHO and Centers for Disease Control and Prevention, USA.

ประวัติด้านการทำงาน

- ▶ ปี พ.ศ. 2537 - 2540 ได้ปฏิบัติราชการตำรวจในตำแหน่ง นายแพทย์ งานตรวจพิสูจน์หลักฐานเกี่ยวกับบุคคล สถาบันนิติเวชวิทยา ได้ทำคดีสำคัญระดับชาติและนานาชาติ สามารถพิสูจน์หลักฐานทางการแพทย์ ส่งผลให้ผู้ต้องหาถูกดำเนินคดีและได้รับการลงโทษ
- ▶ ปี พ.ศ. 2540 เริ่มเข้ารับราชการที่กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ กระทรวงสาธารณสุข และศึกษาต่อแพทย์ประจำบ้านด้านระบาดวิทยาภาคสนาม (FETP)
- ▶ ปี พ.ศ. 2549 - 2551 รองผู้อำนวยการสถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์สาธารณสุข กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์

➢ ปี พ.ศ. 2552 - 2553 ผู้อำนวยการศูนย์ภูษานามัยระหว่างประเทศด้านห้องปฏิบัติการกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์

➢ ปี พ.ศ. 2554 - 2561 ได้ดำรงตำแหน่งผู้บริหารระดับผู้อำนวยการในหน่วยงานสำคัญของกรมควบคุมโรค ได้แก่ ผู้อำนวยการสำนักโรคติดต่ออุบัติใหม่ ผู้อำนวยการสำนักโรคติดต่อทั่วไปผู้อำนวยการกองป้องกันควบคุมโรคด้วยวัคซีน ผู้อำนวยการสถาบันป้องกันควบคุมโรคเขตเมือง

➢ ปี พ.ศ. 2562 - 2566 ดำรงตำแหน่งหัวหน้าที่ปรึกษาระดับกระทรวง นายแพทย์ทรงคุณวุฒิ และได้รับมอบหมายให้ปฏิบัติหน้าที่ในตำแหน่งที่สำคัญ ได้แก่ โฆษกกระทรวงสาธารณสุข หัวหน้าสำนักวิชาการสาธารณสุข ผู้อำนวยการศูนย์บริหารจัดการเรื่องราวร้องทุกข์ กระทรวงสาธารณสุข และรองหัวหน้าศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริต กระทรวงสาธารณสุข

ผลงานที่โดดเด่นและสำคัญ

➢ การจัดทำและขับเคลื่อนแผนยุทธศาสตร์เตรียมความพร้อม ป้องกัน และแก้ไขปัญหาโรคติดต่ออุบัติใหม่แห่งชาติ ซึ่งเป็นการวางรากฐานการรับมือโรคติดต่ออุบัติใหม่ เช่น โรคไข้หวัดนก ไข้หวัดใหญ่ระบาดใหญ่ โรคเมอร์ส โควิด 19 ในปัจจุบัน

➢ การพัฒนาระบบด้านควบคุมโรคติดต่อ 68 แห่งทั่วประเทศ

➢ การพัฒนาและขับเคลื่อนจนเกิดความสำเร็จในการยอมรับการฉีดวัคซีนไข้หวัดใหญ่ การบรรจุวัคซีนป้องกันโรคมะเร็งปากมดลูกและโรต้าไวรัสในแผนงานสร้างเสริมภูมิคุ้มกันโรค

➢ เป็นผู้รับผิดชอบ “โครงการรณรงค์ให้วัคซีนป้องกันโรคคอตีบ 22 ล้านเข็มเฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ ส่งผลให้สามารถควบคุมโรคคอตีบประสบความสำเร็จ ไม่เป็นปัญหาในปัจจุบัน

➢ ได้ปฏิบัติราชการเพื่อสนับสนุนโครงการพระราชดำริการควบคุมโรคในถิ่นทุรกันดาร

➢ ดำรงตำแหน่งโฆษกกระทรวงสาธารณสุข ซึ่งได้รับการยอมรับจากสื่อมวลชนและประชาชน โดยเฉพาะการออกมาชี้แจงตอบโต้สถานการณ์ จนได้รับการยอมรับว่าเป็นโฆษกกระทรวงสาธารณสุขที่ดีที่สุดท่านหนึ่ง

นอกจากนี้ เมื่อมีเวลาว่างจากการปฏิบัติราชการท่านจะใช้เวลาเปิดคลินิกรักษาผู้ป่วย (มูลนิธิสุขภาพตามหลักเศรษฐกิจพอเพียง) รักษาผู้ป่วยฐานะยากจน พระภิกษุสงฆ์โดยไม่คิดค่าใช้จ่าย และการออกหน่วยแพทย์อาสา เป็นคุณหมอซึ่งเป็นที่เคารพรักของคนไข้และบุคลากรเป็นจำนวนมาก ด้วยอุปนิสัยเมตตา เสียสละ ชอบช่วยเหลือผู้อื่น และยังทำงานภาคประชาสังคมในตำแหน่งประธานมูลนิธิสุขภาพตามหลักเศรษฐกิจพอเพียงอีกด้วย ถือเป็นอีกหนึ่งบุคคลต้นแบบที่ทุ่มเทและเสียสละเวลาในการทำงานเพื่อสร้างประโยชน์ให้กับสังคมและประเทศชาติอย่างมากมาย

และสำหรับ People in Focus ฉบับหน้า เราพาทุกท่านไปร่วมพูดคุยกับนายแพทย์รุ่งเรือง กิจผาติ เกี่ยวกับนโยบายและทิศทางการขับเคลื่อนกรมวิทยาศาสตร์บริการ (วศ.) ภายใต้การบริหารองค์กรของท่าน ต่อไป

